

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN NGHI XUÂN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 821/UBND-TCKH

Nghi Xuân, ngày 11 tháng 5 năm 2020

V/v cung cấp thông tin thực hiện  
Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày  
08/5/2020 của UBND tỉnh.

Kính gửi: Trung tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp  
và xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Tĩnh

Thực hiện Văn bản số 43/TT-HTDN ngày 08/5/2020 của Trung tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Tĩnh về việc cung cấp thông tin thực hiện Kế hoạch 138/KH-UBND ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh. Về vấn đề này, UBND huyện Nghi Xuân có ý kiến như sau:

Để có cơ sở đề xuất phương án xử lý kiến nghị, đề xuất của người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn, UBND huyện Nghi Xuân đã có Văn bản số 766/UBND-TCKH ngày 29/4/2020 triển khai phối hợp phản ánh vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã trong tháo gỡ khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Quá trình phối hợp, UBND huyện Nghi Xuân đã nhận được một số kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn, Ủy ban nhân dân huyện tổng hợp, cung cấp để phục vụ Hội nghị trực tuyến đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với doanh nghiệp bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, trong tình hình ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

(có Phụ biểu tổng hợp gửi kèm).

Rất mong được sự quan tâm của Trung tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Tĩnh./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ngân hàng nhà nước tỉnh (để báo cáo);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Văn phòng HĐND-UBND huyện;
- Các phòng: TCKH, TNMT, KTHT, NN&PTNT;
- Lưu: VT, TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Đỗ Văn Tiến Hưng**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**PHỤ LỤC**

**TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CỦA DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN**  
*(Kèm theo Công văn số 92A /UBND-TCKH ngày 11/5/2020 của Ủy ban nhân dân huyện)*

TT	Doanh nghiệp	Người đại diện trước pháp luật (số điện thoại, Email)	Những ảnh hưởng do Covid 19	Kiến nghị, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp	Ghi chú
1	Công ty TNHH Châu Tịnh	Phan Thị Châu ĐT: 0963016219 Mail: nhaxechautinh@gmail.com	1. Tạm dừng HDLD của 80% nhân viên 2. Doanh thu quý 1/2020 giảm 62% so với cùng kỳ năm trước. Tháng 4-5/2020 giảm 99% doanh thu 3. Doanh thu giảm, tài chính gặp nhiều khó khăn, không có nguồn thu để hoạt động, trả lãi ngân hàng	- Kính mong các cấp, ban ngành xem xét, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận với các nguồn vay lãi suất thấp để cải thiện tình hình tài chính, phát triển kinh doanh. - Ngành vận tải gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, hành khách giảm, kiến nghị Lãnh đạo Sở giao thông giảm tần suất lưu thông cho Công ty.	
2	Hợp tác xã Châu Cường	Phan Thị Châu ĐT: 0988724553 Mail: phanchaul964@gmail.com	1. Tạm dừng HDLD của 60% nhân viên 2. Doanh thu quý 1/2020 giảm 45% so với cùng kỳ năm trước. Tháng 4/2020 giảm 80% doanh	Kính mong các cấp, ban ngành xem xét, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận với các nguồn vay lãi suất thấp để cải thiện tình hình tài chính, phát	

			thu 3. Doanh thu giảm, tài chính gặp nhiều khó khăn, không có nguồn thu để hoạt động, trả lãi ngân hàng	triển kinh doanh. - Đề nghị hỗ trợ cho thành viên, lao động của HTX tạm ngừng hoạt động trong thời gian ảnh hưởng dịch Covid - 19.	
3	Cty TNHH thương mại Bình Lộc	Ông: Nguyễn Sỹ Bình Số ĐT: 0902447677 Email: dntntmbinhloc@gmail.com	Đóng cửa hàng không có doanh thu vẫn phải trả các chi phí duy trì	Đề nghị hỗ trợ cho nhân viên lao động tạm ngừng hoạt động trong thời gian Covid - 19 kịp thời theo chính sách Nghị quyết 42.	
4	Cty TNHH dịch vụ tổng hợp Trung Hoa	Ông: Ngô Thị Minh Hoa Số ĐT: 0903.249.567 Email:ngothihoa71@gmail.com	Đóng cửa hàng nên sụt giảm doanh thu, chi phí vẫn phải phải trả.	Đề nghị mau chóng khôi phục nền kinh tế ổn định cuộc sống.	
5	HTX Bình Minh	Ông: Lê Văn Đồng Số ĐT: 0982.823.798 Email:htxbinhminh789@gmail.com	Công nhân nghỉ việc 50%, doanh thu giảm nhưng chi phí vẫn phải trả.	Đề nghị giảm lãi suất ngân hàng, gia hạn thời gian trả nợ.	

8	Cty CP Song Ngư Sơn Giang Đình	Ông: Trần Quốc Lâm Số ĐT: 0906113379 Email: songnguson@gmail.com	<p>- Trong thời kỳ dịch covid 19, quý I/2020 doanh thu của công ty không có, Du thuyền phải ngừng hoạt động từ 01/04/2020, nhưng công ty vẫn phải trả lương cho người lao động đầy đủ để duy trì hoạt động kinh doanh của Công ty.</p> <p>- Việc giao đất để thực hiện các dự án “Khôi phục Bến Giang Đình và đầu tư xây dựng chợ Giang Đình” và dự án “Quần thể du lịch sinh thái Xuân Thành”.</p>	<p>- Dự án “Khôi phục Bến Giang Đình và đầu tư xây dựng chợ Giang Đình” và dự án “Quần thể du lịch sinh thái Xuân Thành” có một phần đất không phải bồi thường GPMB, đất do nhà nước quản lý, đã được UBND Tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, nhưng chưa được giao đất, cho thuê đất. Dự án thực hiện trên địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn nên việc áp dụng hình thức chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 02 dự án trên là phù hợp. Kính đề nghị UBND Tỉnh cho triển khai theo nội dung đã chấp thuận tại quyết định chủ trương đầu tư.</p> <p>- Việc đầu giá tài sản trên đất là một khó khăn đối với doanh nghiệp vì Công ty đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhưng lại phải đầu giá tài sản trên đất, nếu đơn vị trúng thầu không</p>
---	---	---	---	---

				<p>phải là Công ty Song ngư Sơn Giang Đình thì sẽ gặp khó khăn.</p> <p>Đề nghị UBND Tỉnh chỉ đạo cho thời gian tháo dỡ cụ thể trong hồ sơ mời thầu để khi đơn vị nào trúng thầu phải tháo dỡ trong vòng 30 ngày để Công ty tiến hành xây dựng.</p> <p>- Đề Nghị Sở xây dựng sớm phê duyệt thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công để công ty sớm xin được giấy phép xây dựng, triển khai xây dựng 02 dự án đúng tiến độ.</p> <p>- Đề nghị sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn sớm cho ý kiến tham vấn về thiết kế cơ sở về các hạng mục theo quy định UBND Tỉnh phê duyệt, để công ty sớm tiến hành xây dựng dự án khu Bền Giang Đình.</p> <p>- Các hạng mục cần xin ý kiến cấp thẩm quyền cho phép, Kinh đề nghị UBND Tỉnh chỉ đạo Sở ban ngành liên quan hỗ trợ thủ tục để Công ty sớm xin được ý kiến phê duyệt.</p> <p>- Đề nghị sở tài nguyên và môi</p>
--	--	--	--	---

trường tạo điều kiện cho phép công ty sớm được thuê đất xây dựng dự án.  
- Đề nghị UBND Huyện Nghi Xuân sớm tổ chức đấu giá để công ty hoàn thành thủ tục đền bù, GPMB.  
- Trong thời kỳ dịch covid 19, quý I/2020 doanh thu của công ty không có, Du thuyền phải ngừng hoạt động từ 01/04/2020, nhưng công ty vẫn phải trả lương cho người lao động đầy đủ để duy trì hoạt động kinh doanh của Công ty.